

Số: 142/TTYT-CV  
V/v tăng cường triển khai các hoạt  
động vệ sinh môi trường, vệ sinh  
cá nhân phòng, chống dịch bệnh

Thiệu Hoá, ngày 10 tháng 11 năm 2022

**Kính gửi:** Trưởng trạm Y tế các xã, thị trấn.

Thực hiện công văn số **4369/SYT- NVY** của Sở y tế ngày 02/11/2022 về việc triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh. Giám đốc Trung tâm y tế đề nghị các Trạm y tế xã, Thị trấn đẩy mạnh triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực, chủ động thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thực hành tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng và nước sạch, thường xuyên vệ sinh nơi ở, nơi làm việc, học tập; kiểm tra, loại bỏ những nơi muỗi có thể đẻ trứng trong các vật liệu phế thải, vật dụng sinh hoạt có thể chứa nước; phát hiện và diệt loăng quăng, bọ gậy trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt; lồng ghép tuyên truyền về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh với các hoạt động của Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, Chương trình Sức khỏe Việt Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các phong trào, chương trình, kế hoạch, dự án khác có liên quan.

2. Tham mưu cho UBND các xã, thị trấn triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch, tăng cường công tác xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lụt, hạn hán xâm nhập mặn và phát huy vai trò của chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường chỉ đạo các thôn, các tổ chức đoàn thanh niên, hội phụ nữ,.... tổ chức các chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư... thu gom, xử lý chất thải đảm bảo hợp vệ sinh, kết hợp với xử lý triệt để các dụng cụ, vật dụng, phế thải...có thể ứ đọng nước, loại bỏ những nơi muỗi có thể

để trứng nhằm diệt bọ gậy, loăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác do muỗi truyền bệnh.

3. Thực hiện tổng hợp báo cáo ( theo mẫu ).

Nhận được công văn này đề nghị các Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về mail: **vanthitrang020896@gmail.com** trước ngày 21/11/2022 để tổng hợp báo cáo gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh theo quy định.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Khoa YTCC (để t/h)



*BSCKI: Trịnh Thị Hương*